
sþ. 32. Fyrirspurnir. [32. mál]
I. Til iðnaðarráðherra um rafmagn á sveitabýli.

Frá Jónasi Árnasyni.

a) Hver er ástæða til þess að Rafmagnsveitur ríkisins geta ekki sinnt beiðnum
um tengingu íbúðarhúsa í sveitum við rafveitukerfi Rafmagnsveitna ríkis-
ins?

b) Hve margar beiðnir liggja nú fyrir um tengingu, sem Rafmagnsveiturnar
hafa ekki getað sinnt?

e) Hve mörg eru þau sveitabýli sem enn hafa ekki fengið rafmagn frá sam-
veitum, en þó er ráðgert að fái það síðar?

II. Til menntamálaráðherra um ráðstöfun húsakynna að Staðarfelli.

Frá Jónasi Árnasyni.

Hvaða starfsemi er fyrirhuguð í húsakynnum húsmæðraskólans fyrrverandi
að Staðarfelli .

III. Til iðnaðarráðherra um úrvinnslu áls á Íslandi.

Frá Benedikt Gröndal.

1. Hefur verið rannsakað, hvort grundvöllur er fyrir stofnun og rekstur íslenskra
iðnfyrirtækja til úrvinnslu áls, sem framleitt er í landinu?

2. Ef svo er, hver er niðurstaðan?

IV. Til viðskiptaráðherra um afslátt af farmgjöldum og of hátt verðlag.
Frá Benedikt Gröndal.

1. Hafa verðlagsyfirvöld kannað, hvort skipafélög veita innflytjendum afslátt
af farmgjöldum eftir á?

2. Ef svo er, hefur vöruverð ekki verið of hátt, þar sem ekki hefur verið tekið
tillit til afsláttarins við verðlagningu?

3. Hvað hyggjast verðlagsyfirvöld gera til að koma í veg fyrir of háa verð-
lagningu af þessum sökum i framtíðinni?


